

**สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗**

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. ข่าวสั้นเศรษฐกิจ	ไทยรัฐ
๒. ลุ้นศก.ภาคเกษตรปี ๕๘ เติบโต ๒-๓% ห่วงภัยแล้งกดดันจนท. ตามใกล้ชิด	สยามรัฐ
๓. เตรียมพร้อมภาคเกษตรรับมือบริบทเศรษฐกิจโลก	เดลินิวส์
๔. เศรษฐกิจเกษตร : ภาคเกษตรขยายตัวแต่ระวังภัยแล้ง	เดลินิวส์
๕. เกษตรบูรณาการ : ต้องทบทวนกันทั้งระบบ	แนวหน้า
๖. ภาคเกษตรปี ๕๗ ขยาย ๑.๒ เดือนภัยแล้งส่งสัญญาณกระทบปีหน้า	แนวหน้า
๗. คาดปีหน้าศก.เกษตรขยายตัว ๓.๐ ศก.ชี้ประมงฟื้นตัวเป็นบวก - จับตามผลกระทบภัยแล้ง	แนวหน้า
๘. กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยในยุคดิจิทัล ศก. เผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี ๕๗ ขยายตัว ๑.๒ ขณะที่แนวโน้มปี ๕๘ คาดว่าขยายตัว ๒.๐-๓.๐	ไทยโพสต์
๙. 'ปรีดิยาร' จีหน่วยงานรัฐใช้ยางธุรกิจเงินยกที่มบูก'บึงกาฬ'	กรุงเทพธุรกิจ
๑๐. ต้นปีขายยางจีน ๖ แสนตัน	โพสต์ทูเดย์
๑๑. ข้าว-ยาง ปี'๕๘ ดึงหนัก นุศเศรษฐกิจภาคเกษตรร่วง	โพสต์ทูเดย์
๑๒. รมว.วิทย์ลงพื้นที่ยโสธรรับนโยบายข้าวนายกฯ	กรุงเทพธุรกิจ
๑๓. ก.วิทย์-สปก.ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	กรุงเทพธุรกิจ
๑๔. เกษตรฯสั่งเข้มค่าชดเชยส.ป.ก.	บ้านเมือง
๑๕. ส่งออกข้าว ๑๑ เดทอเนฟง ๖๐.๓% หวั่นปีหน้าแข่งเดือด'ราคา' ผลผลิตคู่แข่งเริ่มออกสู่ตลาด - หั่นราคาลง	กรุงเทพธุรกิจ
๑๖. ทวงสัญญาราคายาง	มติชน
๑๗. เกาะข้าวเกษตร	เดลินิวส์
๑๘. ราคาน้ำตาลโลกหวั่นหวั่นกระทบชาวไร่อ้อย	โพสต์ทูเดย์
๑๙. ตลาดขายส่งผลไม้สดเวียดนาม : ศูนย์กระจายผลไม้ไทย	กรุงเทพธุรกิจ
๒๐. เพิ่มขีดความสามารถสัตว์แพทย์นานาชาติสร้างความมั่นคงทางอาหารแข่งขัน AEC	พิมพ์ไทย

\*\*\*\*\*



**ตลาดเป็ด:** นายเสถียรศักดิ์ วิชาระกุล โฆษก  
เลขาธิการสำนักมาตรฐานธุรกิจและการท่องเที่ยว (สทท.)  
แถลงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 57 และแนวโน้ม  
ปี 58 ว่าผลิตภัณฑ์รวมในภาคฯ (เฉลี่ย) ภาคเกษตร  
ไทยปี 57 ขยายตัวได้ 1.2% จ.ท.ปี 58 มีมูลค่าอยู่ที่  
ประมาณ 1.48 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 7% ของจีดีพี  
ทั้งประเทศแล้วต่ำกว่าปีที่ผ่านมาไว้ว่าตลอดทั้งปี  
จะเติบโตได้ประมาณ 1.4% เป็นผลจ.ท.สินค้าประมง  
หดตัวลง 1.8% จากผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมี 500 ตัน  
สู่ตลาดเนื่องเพราะโรคสาหร่าย (ซีเอ็มเอส) ยับยั้งผล  
และมีนิสิตงานวิชาการภาคการเกษตรที่หดตัวลง 0.5%

## ลู่ศก.ภาคเกษตรปี58เติบโต2-3% ห่างภัยแล้งกดดันส่งจนท.ตามใกล้ชิด

ทิศทางการเศรษฐกิจการเกษตรปี 58 อาจโต 2-3% โดยมีสาขาพืชโตมากที่สุด พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ติดตามภัยแล้งเพื่อแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด

นายอำนาจ ปะติเศ รุ่งมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว ภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 “ปฏิรูปเกษตรไทย ในยุคดิจิทัล” ว่า ลู่ศก. ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 2-3 โดยสาขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 สาขาประมง คาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ในปีนี้ หลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 2 ปี คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 และสาขาบริการทางการเกษตร จะหดตัวร้อยละ 2-3

ทั้งนี้ผลผลิตพืชสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตาม การผลิตทางการเกษตรในปี 2558 ยังมีความเสี่ยงอย่างมากจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ปลายปี 2557 ที่ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย และไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด

ส่วนในปีนี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สาขาที่ขยายตัวได้แก่ สาขาพืช ปศุสัตว์ และป่าไม้ ขณะที่สินค้าประมงและการบริการทางการเกษตรหดตัวลง โดยปัจจัยที่สนับสนุนภาคการเกษตร ได้แก่ สภาพอากาศที่เอื้อให้พืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม น้ำมัน และผลไม้ต่างๆ เติบโตดี ส่วนภาคปศุสัตว์ มีการพัฒนาระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตร มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวและค่าเงินบาทที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ

## เตรียมพร้อมภาคเกษตรรับมือบริบทเศรษฐกิจโลก

เดอชัคดี วีระระนองไพฑูย์ เดชชิตการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง  
เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเปลี่ยนแปลง  
บริบทเศรษฐกิจโลกในโอกาสต่อการพัฒนา  
เศรษฐกิจการเกษตรไทย” ณ โรงแรมสวิสโซ  
เทล เดอ ทองหล่อ ถนนรัชดาภิเษก เขต  
ห้วยขวางว่า ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ศตวรรษแห่ง  
การเปลี่ยนแปลง มีเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งในด้าน  
เศรษฐกิจ การเมืองโลก และความก้าวหน้าทาง  
เทคโนโลยี อันเป็นวัฏกรรมล่าสุดของสังคม  
มนุษย์ เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวได้ถูกเชื่อมโยงเข้า  
สู่ระบบเครือข่ายกันได้ทั่วโลกอันเป็นสากล

ขณะเดียวกันภาคการเกษตรของ  
ประเทศไทย ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการ  
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภาค  
เกษตรเป็นทั้งภาคการผลิต และภาคเศรษฐกิจ  
ของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัว  
และเรียนรู้กับกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อการ  
พัฒนาได้อย่างยั่งยืน และประเทศไทยมีการ  
พึ่งพารายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออกถึงร้อยละ  
75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็น  
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  
ของประเทศ ให้สามารถปรับตัวทันกระแส  
โลกาภิวัตน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้



การผลิตข้าว

นายเลอศักดิ์ วีระกุลไพบูลย์

# ภาคเกษตรขยายตัว

## แต่ระวังภัยแล้ง



จากผลประมาณการอัตราการเติบโตภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 ที่ผ่านมา ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยสาขาการผลิตที่เป็นแรงหนุนให้ภาคเกษตรขยายตัวได้ในปีนี้ คือ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ และสาขาปศุสัตว์ ส่วนสาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง

**นายเลอศักดิ์ วีระกุลไพบูลย์** **เลขาธิการ สศก.** กล่าวว่า สาขาพืชขยายตัวร้อยละ 1.6 โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้คือลำไย ทูเรียน มังคุด และเงาะ โดยข้าวเหนียว ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่เนื้อที่เพาะปลูกข้าวเหนียวลดลงเพราะความไม่มั่นใจในเรื่องผลตอบแทนจากการขายข้าว

ส่วนที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และมังคุด และที่มีราคาตกลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ยางพารา ลำไย ทูเรียน และเงาะ สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.9 เนื่องจากมีการปรับระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด โดยปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ไข่เนื้อ และไข่ไก่ ขณะที่การผลิตสุกรลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและปัญหาโรคระบาด ส่วนจำนวนแม่โครีนมลดลง ทำให้ปริมาณน้านมดิบลดลงด้วย ส่วนด้านราคาสินค้าปศุสัตว์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

สาขาประมง หดตัวร้อยละ 1.8 โดยผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีปัญหาโรคตายด่วน ทำให้เกษตรกรไม่มั่นใจในสถานการณ์โรค จึงชะลอการผลิตกุ้งออกไป ส่วนราคา พบว่า กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 57 เฉลี่ยอยู่ที่ 226 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 192 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2

สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 0.5 เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวเปลือกลดลง ขณะที่ข้าวเปลือกบางส่วนได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีการจ้างบริการรถไถ รถแทรกเตอร์ในการเตรียมดินและไถพรวน รวมถึงรถเกี่ยวขบวนการข้าวลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการปลูกอ้อยของรัฐบาลและโรงงานน้ำตาล ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และรถไถเตรียมดิน และรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้น

สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 2 โดยผลผลิตไม่ใช่มังคุด ปาล์มน้ำมัน และลำไย เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรจำหน่ายมากเข้าไว้โครงการสงเคราะห์และส่งเสริมการตัดถนนพื้นที่สวนยางพารา

และปลูกทดแทน  
ด้วยยางพาราพันธุ์ดี  
หรือพืชเศรษฐกิจอื่น  
เช่น ปาล์ม ก้ามม้น  
และไม้ผล โดยมี  
พื้นที่คิดค่าเกินกว่า  
เป้าหมายที่กำหนด  
ไว้ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่  
สำหรับผลผลิตและ  
มูลค่าการส่งออกก็

ตั้งขายตัวเนื่องจากกำลังของไทย  
เป็นที่ต้องการของต่างประเทศทั้ง  
เยอรมนี ใต้หวัน และประเทศแถบ  
ตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม การผลิตทาง  
การเกษตรในช่วงปี 2558 ยังคงมี  
ความเสี่ยงอย่างมากจากภาวะภัย  
แล้งซึ่งเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ช่วง  
ปลายปี 2557 โดยปริมาณน้ำใน  
เขื่อนหลักมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการปลูก  
ข้าวมาปรีง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือและเยียวยา  
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว พร้อม  
ทั้งดำเนินการติดตามและประเมินสถานะ  
การณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อ  
การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่  
จะเกิดขึ้นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้  
แก่เกษตรกร.



## ต้องทบทวนกันทั้งระบบ

เกษตรบูรณาการวันนี้ เป็นวันจันทร์ที่ส่งท้ายปี 2557 ต้องบอกเลยว่าทีปีเก่า ถึงเก่าๆ ต้องเอาไว้มือองหลัง เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยกันให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ย้อนหลังจากวันที่เข้ามารับตำแหน่งของรัฐมนตรีที่ชื่อ "ปิติพงศ์ พิฆัญญู ณ อุทธยา" ที่รัฐบาลประยุทธ์ 1 ปีครึ่ง วางตัวเข้ามาแก้ปัญหา ภาคการเกษตรให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ เพราะการแถลงนโยบายของรัฐบาล ย้ำชัดให้เร่งแก้ปัญหาปากท้อง แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมถึงวางแนวทางแก้ปัญหาที่ดินทำกิน พร้อมลดต้นทุนการผลิต

มาถึงวันนี้ กว่า 3 เดือนเศษ ที่เข้ามานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีเต็มตัว ต้องบอกว่า ท่านรัฐมนตรี "ปิติพงศ์" ไม่ได้พิฆัญญูอย่างที่หวัง เพราะที่ผ่านมา ท่านแทบจะพึ่งตนเองส่วนๆ สิ่งที่มีนโยบายไป ไฉนวันทีเข้ามารับตำแหน่ง ที่สั่งการย้ายนักอ้าหน้าว่า เขาเป็นคนง่าย ไม่ใช่คนที่มึนพิธีการรอง เพราะเป็นคนเก่า เพียงแต่จากกระทรวงเกษตรฯ ไปกว่า 20 ปี แทบเห็นไส้เห็นพุงกันว่าควรจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร เป้าประสงค์ ท่านรัฐมนตรี พุดกันชัดเจนว่า อยากรู้ทุกกรมกองทำงานแบบบูรณาการ เน้นแก้ปัญหาปากท้องตามแนวทางรัฐบาล พร้อมวางระบบการพัฒนาภาคการเกษตร ตั้งเป้า 1 ปี มีสิ่งที่ทำให้ระบบการเกษตรของไทยให้เดินหน้าขึ้นบนขาตนเองให้ได้ เน้นให้จัดพื้นที่ส่งเสริมแปลงใหญ่ ทุกกรมร่วมลงมือทำงานให้เกษตรกรเห็นเป็นตัวอย่าง

พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายหลักเร่งทำคาบที่รัฐบาล ประกาศชัด โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ทั้งยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง วางระบบกันให้ชัดเจน พร้อมกำชับให้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรที่ชัดเจน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในระดับนโยบายภาค รัฐพร้อมกำชับคนใกล้ชิดทั้งทีมงานที่ปรึกษา ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต หากพบพินไม่เลี้ยง

แม้ล่าสุดรัฐบาลจะส่งคนที่เป็นคู่หู "หม่อมอ้อย" ที่นอกจากเป็นมือแก้ปัญหา ยางพารา และมีอริบมือบ อย่าง "อานวย ประดิเส" เข้ามานั่งในตำแหน่ง รอง.เกษตรฯ ที่ประกาศสั้น 2 สัปดาห์ จะทำให้ราคาขายที่ตกต่ำ คืบคลานสูงขึ้นจาก 3 กิโลกรัม 100 บาท เป็นกิโลกรัมละ 65 บาท วันเริ่ดีสุดก็ได้เพียง 67 บาทเท่านั้น จนสุดท้าย ท่านนายก รัฐมนตรี "ประยุทธ์" ต้องลงไปพบเกษตรกรด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ขณะที่ลงได้ร่วมงานรำลึก 10 ปี เหตุการณ์สินามิ นั้นคงหวังจะเอาใจชาวสวนยางภาคใต้ หลังจากก่อนหน้านี้ ดันปากไร บอกมือบยอมมีมือองหลัง ทั้งที่เบื้องหลังนั้นจะตรวจสอบ น่าจะเป็นรัฐมนตรีที่เข้ามาดูเรื่องอย่าง เพราะดูเรื่องขางมายาวนาน งานนี้น่าจะกานกันเองจากเดือนสิงหาคม ปี 2556 ที่ประกาศชกเลิกเงินค่าทำเนียมส่งออกไปหลายเดือนถึงวันนี้ยางพาราตั้งค่อเนื่องเกิดจากใคร เพราะแล้วว่า เรื่องนี้ก็มีมือองหลัง

สุดท้ายถึงการติดตามการทำงาน ของรัฐมนตรีที่เป็นอดีตข้าราชการเก่ากระทรวง เกษตรฯ ถึงวันนี้แทบไม่มีอะไรเปลี่ยน แม้ยอมรับว่า ท่านเป็นคนที่ตั้งใจทำงานคน หนึ่ง ที่เห็นปัญหาอย่างแท้จริงก็ตาม เพราะ สิ่งที่อยากจะทำด่วนไม่เป็นที่ตามประสงค์ แม้จะพยายามกำชับแผนการทำงานอย่างไร ก็เหมือนข้าราชการดูจะยังสับสน เพราะ ว่าว่า มีที่ปรึกษาบางคน เข้าไปล้วงลูกสั่งการ ไปอีกทาง อย่างนี้จะโทษใคร ซึ่งสุดท้าย การประชุมของทั้งตอดัก เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม ส่งท้ายปี ทบทวนแผนปฏิบัติการ อีกครั้งดูเหมือนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี จน รัฐมนตรีต้องสั่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ชื่อ "ชวลิต ชูขจร" กลางที่ประชุม กำชับ ข้าราชการให้เข้าใจอีกครั้ง อย่างนี้ต้องบอกว่า ต้องบูรณาการทั้งระบบจริงๆ เอากันตั้งแต่ ที่ปรึกษาจอมจูนยาวถึงข้าราชการระดับ ปฏิบัติ สวัสดิศปีใหม่ครบชาวไทยทั้งประเทศ ลาทีปีเก่า เริ่มสิ่งใหม่ๆ นะครับเจ้านาย

## ข่าวระดับดิน

# ภาคเกษตรปี'57ขยาย1.2

## เตือนภัยแล้งส่งสัญญาณกระทบปีหน้า



จากผลประเมินการอัตราการเติบโตภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยสาขาการผลิตที่เป็นแรงหนุนให้ภาคเกษตรขยายตัวได้ในปีนี้ คือ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ส่วนสาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง โดยปัจจัยสนับสนุน ที่ทำให้ภาคเกษตรขยายตัว คือ สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ต่างๆ ทำให้ผลผลิตพืชดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในส่วนของการผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีการวางแผนการผลิตที่ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญเพิ่มขึ้น รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตร มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากมาตรการและนโยบายของภาครัฐ เช่น การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนข้งมีเสถียรภาพ

นายอานวย ปะติส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงปัจจัยลบที่ทำให้ภาคเกษตรหดตัวว่า มีหลายปัจจัย ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ค่อยๆ มาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2557 ซึ่งขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ ทำให้การผลิตข้าวปรังได้ผลกระทบน้อยลง นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูก หลายพื้นที่ของประเทศยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และในช่วงเดือนกันยายน 2557 บางพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชที่สำคัญหลายชนิดประสบภัยน้ำท่วม เช่น จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย อีกทั้งปัญหาโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ที่มีความรุนแรงอย่างมาก ในปี 2556 ยังคงส่งผลกระทบต่อมายังการผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงในช่วงปี 2557 ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจและทำการผลิตไม่เต็มที่

ด้าน นายเลอศักดิ์ วีระระกูลไพบูลย์ เลขานุการ สศก. กล่าวเสริมว่า หากพิจารณาเป็นรายสาขาจะพบว่า สาขาพืช ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.5 โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวสารปี มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ (ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ) สาขาปศุสัตว์ ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.9 เนื่องจากการผลิตสินค้าปศุสัตว์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีการปรับระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด รวมถึงการขยายการผลิตเพื่อรองรับความ

ต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น สาขาประมง ปี 2557 หดตัวร้อยละ 1.8 เนื่องจากผลผลิตประมงทะเลลดลง โดยผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงยังคงออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาโรคตายด่วนที่ยังพบในแหล่งผลิตสำคัญของไทย สาขาบริการทางการเกษตร ปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.6 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีลดลง ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวนาปรังบางส่วนได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีการจ้างบริการรถไถและรถแทรกเตอร์ในการเตรียมดินและไถพรวนดิน รวมถึงรถเกี่ยวข้าวลดลงตามไปด้วย สาขาป่าไม้ ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยผลผลิตไม้ยางพารา น้ำมัน และถ่านไม้ เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายพาร่าในประเทศตกต่ำ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากเข้าร่วมโครงการสงเคราะห์และส่งเสริมการตัดโค่นพื้นที่สวนยางพาราเก่าและปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดีหรือพืชเศรษฐกิจอื่น เช่น ปาล์มน้ำมันและไม้ผล ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยมีพื้นที่ตัดโค่นเกินกว่าเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ 300,000 ไร่ สำหรับผลผลิตและมูลค่าการส่งออกไม้ค้ำชขายตัวเนื่องจากไม้ค้ำชของไทยเป็นที่ต้องการของต่างประเทศทั้งเยอรมนี ไต้หวัน และประเทศแถบตะวันออกกลาง

ด้านแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 โดยสาขาการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5 สำหรับสาขาประมง คาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ในปีนี้ หลังจากที่เคยหดตัวต่อเนื่องมา 2 ปี โดยขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 และสาขาป่าไม้ ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 ส่วนสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-3.0)-(-2.0)

สำหรับผลผลิตพืชสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวสารปี มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ ขณะที่ผลผลิตปศุสัตว์ อาทิ ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และโลนง ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคตายด่วนในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงเริ่มคลี่คลายลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 และคาดว่าผลการผลิตกุ้งจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ และมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในปี 2558 นอกจากนี้ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป รวมทั้งตลาดอาเซียน และตลาดเกิดใหม่ต่างๆ จะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตทางการเกษตรในช่วงปี 2558 ยังคงมีความเสี่ยงอย่างมากจากภาวะภัยแล้งซึ่งเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 โดยปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการปลูก ข้าวนาปรัง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร



# คาดปีหน้าศก.เกษตรขยายตัว3.0

## ● ศศก.ชี้ประมงฟื้นตัวเป็นบวก-จับตามผลกระทบภัยแล้ง

นายอำนาจ ปะดิศ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจใหม่ หรือโลกดิจิทัล จึงประกาศนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานดิจิทัล เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างรอบด้าน เพื่อนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 รวมถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล และเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“ปี 2557 นับว่าไม่ใช่ปีทองของภาคเกษตรไทย แต่สินค้าเกษตรของประเทศไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลก เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงาน และเป็นแหล่งอาหารสัตว์ เป็นต้น ส่วนทิศทางของภาคเกษตรไทยในปี 2558 มีแนวโน้มทรงตัวและดีขึ้น สินค้าเกษตรทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้ เพราะเราใช้การบริหารความเสี่ยงในยุคดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้มีมาตรการแก้ปัญหาล่วงหน้าได้อย่างสมบูรณ์” นายอำนาจ กล่าว

นายเอกศักดิ์ วีระระกูลไทยกุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวถึงผลประมาณการอัตราการเติบโตภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 ว่า ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยสาขาการผลิตที่ทำให้ภาคการเกษตรขยายตัวได้ในปี 2557 คือ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ภาคการเกษตรขยายตัว คือ สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ป่าสมบูรณ์ และผลไม้ต่างๆ ส่งผลให้ผลผลิตพืชดังกล่าวเพิ่มขึ้น ขณะที่ ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรหดตัว ได้แก่ ปัญหายุ้งแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกในปี 2557

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 - 3.0 จากการส่งผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และตลาดอาเซียน โดยสาขาการผลิต ที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 , สาขาปศุสัตว์ ร้อยละ 1.5 - 2.5 , สาขาป่าไม้ ร้อยละ 2.5 - 3.5 , ส่วนสาขาประมง คาดว่าจะขยายตัวเป็นบวกได้ในปี 2558 ที่ร้อยละ 1.0 - 2.0 หลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 2 ปี

## กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยในยุคดิจิทัล สศก.เผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 57 ขยายตัว 1.2 ขณะที่ แนวโน้มปี 58 คาดว่าขยายตัว 2.0 - 3.0

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 “ปฏิรูปเกษตรไทย ในยุคดิจิทัล” ว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจใหม่หรือโลก “ดิจิทัล” จึงได้ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานดิจิทัล เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการยกระดับศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างรอบด้าน เพื่อนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 รวมถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล และเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านนายเลิศศักดิ์ วีระคุณกุลใหญ่สมัย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวถึงผลประมาณการอัตราการเติบโตภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 ว่า ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยสาขาการผลิตที่ทำให้ภาคการเกษตรขยายตัวได้ในปี 2557 คือ สาขาพืชสวนปศุสัตว์ และสาขาปศุสัตว์ สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ภาคการเกษตรขยายตัว คือ สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ต่างๆ ส่งผลให้ผลผลิตพืชดังกล่าวเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรหดตัว ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2557

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 - 3.0 จากการส่งผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และตลาดอาเซียน โดยสาขาการผลิต ที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 , สาขาปศุสัตว์ ร้อยละ 1.5 - 2.5 , สาขาปศุสัตว์ ร้อยละ 2.5 - 3.5 , ส่วนสาขาประมง คาดว่าจะขยายตัวเป็นบวกได้ในปี 2558 ที่ร้อยละ 1.0 - 2.0 หลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 2 ปี

“ในปี 2557 นี้ นับว่าไม่ใช่ปีทองของภาคเกษตรไทย แต่สินค้าเกษตรของประเทศไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลก เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งอาหารเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงาน และเป็นแหล่งอาหารสัตว์เป็นต้น ส่วนทิศทางของภาคเกษตรไทยในปี 2558 มีแนวโน้มทรงตัวและดีขึ้น สินค้าเกษตรทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้ เพราะเราใช้การบริหารความเสี่ยงในยุคดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้มีมาตรการแก้ปัญหาล่วงหน้าได้อย่างสมบูรณ์” นายอำนาจ กล่าว

## กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยในยุคดิจิทัล สศก.เผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 57 ขยายตัว 1.2 ขณะที่ แนวโน้มปี 58 คาดว่าขยายตัว 2.0 - 3.0

21 นายอำนาจ ปะติเศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 “ปฏิรูปเกษตรไทย ในยุคดิจิทัล” ว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจใหม่หรือโลก “ดิจิทัล” จึงได้ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานดิจิทัล เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการยกระดับศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างรอบด้าน เพื่อนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 รวมถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และเพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล และเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“ในปี 2557 นี้ นับว่าไม่ใช่ปีทองของภาคเกษตรไทย แต่สินค้าเกษตรของประเทศไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลก เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งอาหารเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงาน และเป็นแหล่งอาหารสัตว์ เป็นต้น ส่วนทิศทางของภาคเกษตรไทยในปี 2558 มีแนวโน้มทรงตัวและดีขึ้น สินค้าเกษตรทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้ เพราะเราใช้การบริหารความเสี่ยงในยุคดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้มีมาตรการแก้ปัญหาล่วงหน้าได้อย่างสมบูรณ์” นายอำนาจ กล่าว

ด้านนายเลอศักดิ์ รุ่งระกูลโพธิ์พลย์ เลขานุการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวถึงผลประมาณการอัตราการผลิตภาคเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 ว่า ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยสาขาการผลิตที่ทำให้ภาคการเกษตรขยายตัวได้ในปี 2557 คือ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ภาคการเกษตรขยายตัว คือ สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ต่างๆ ส่งผลให้ผลผลิตพืชดังกล่าวเพิ่มขึ้น ขณะที่

ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรหดตัว ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2557

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 - 3.0 จากการส่งผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และตลาดอาเซียน โดยสาขาการผลิต ที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 , สาขาปศุสัตว์ ร้อยละ 1.5 - 2.5 , สาขาป่าไม้ ร้อยละ 2.5 - 3.5 , ส่วนสาขาประมง คาดว่าจะขยายตัวเป็นบวกได้ในปี 2558 ที่ร้อยละ 1.0 - 2.0 หลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 2 ปี

# ‘ปรีดิยาธร’จีหน่วยงานรัฐใช้อย่าง ธุรกิจเงินยกทีมบุก‘บึงกาฬ’

**บ**มือเรียว นี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อหาแนวทางให้ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ เป็นการเพิ่มอุปสงค์ยางพาราในประเทศ และรวบรวมปริมาณการใช้ของแต่ละหน่วยงานช่วงวันหยุดปีใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ยางที่มองว่าจะสามารถนำมาใช้ได้จริง ได้แก่ 1.ยางพาราไปพื้นเบื่อน้ำ 2.ยางวิศวกรรมจราจร เช่น กว้างยาง เน้นสะดุด ขึ้นส่วนทางรถไฟ 3.พื้นสนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง สนามสุภาพ 4.ล้อรถยนต์

## สั่งศึกษาใช้อย่างภายในเพิ่มขึ้น

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าจะให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ดูว่า จะใช้สินค้าตัวไหนได้บ้าง อะไรที่ยังไม่เคยใช้ ก็ต้องลองใช้ ส่วนที่มีใช้อยู่แล้ว เช่น ยางล้อ ต้องดูว่าหน่วยงานไหนจะนำมาใช้ได้บ้าง อาจไม่ถึงขั้นต้องออกระเบียบบังคับ แต่สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายต้องมีมาตรฐานสากล

นายปิติพงศ์ กล่าวว่ามี 2558 ต้องหาทางแก้ไขเรื่องตลาดซื้อขายยางพาราส่วนหน้า เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแล ต้องก้าวไปสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ รวมถึงได้สั่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวบรวมข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราทั้งไทยและจากต่างประเทศ ว่าจะมีการลงทุนจริงมากน้อยแค่ไหน

“เงินยกทีมซื้อก็โลกรัมละกว่า 60 บาท แสดงว่าสต็อกยางของจีนลดจริง เป็นสัญญาณที่ดี แต่ปัจจัยที่ไม่ดีคือเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้น ทำให้คนซื้อของน้อย” นายปิติพงศ์ กล่าว

## ตั้งเป้าราชการใช้อย่าง 5 หมื่นตัน

นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าเป็นหมายชี้เป้าการใช้ยางพาราในส่วนราชการอยู่ที่ 5 หมื่นตัน ซึ่งองค์การท้องถิ่นบางแห่งได้เริ่มนำร่องไปแล้ว เช่น สนามฟุตบอล



เขตลือไปนครซิงเต่า Mr.Ai Wenan รองอธิบดีกรมสำนักการพาณิชย์เขตลือไป นครซิงเต่า Ms.Liu Yongping ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่การไม่ได้รับสวนอุตสาหกรรมและการวางแผนและการก่อสร้างสำนักงานเขตลือไป นครซิงเต่า Mr.Wang Chunyi อธิบดีกรมสรรพากร เขตลือไปนครซิงเต่า Mr.Zhang Yan ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด Mr.Chen Hushen ผู้อำนวยการฝ่ายประเทศไทย บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด และ Mr.Wang Ruipu เลขานุการกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูก การผลิตวัตถุดิบจากพืชยางพารา ที่จ.บึงกาฬ

## เงินยกทีมซื้อก็โลกรัมละกว่า 60 บาท แสดงว่าสต็อกยางของจีนลดจริง เป็นสัญญาณที่ดี

ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา

50 แห่งในอนาคตได้

ส่วนการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อกระตุ้นราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ AFET ขณะนี้คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว กองทุนนี้จะมีมูลค่า 280 ล้านบาท ภาครัฐลงทุน 140 ล้านบาท และภาคเอกชน 6 แห่ง รวมลงทุนอีก 140 ล้านบาท จะเริ่มดำเนินการได้เดือนก.พ.2558

## เงินร่วมพัฒนายางบึงกาฬ

ขณะที่จังหวัดบึงกาฬ เมื่อเรียว นี นายพิณิจ จารุสมบัติ นายกษมาคมวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจ.บึงกาฬ ได้นำคณะผู้แทนจากนครซิงเต่า จากจีน นำโดย Mr.Xue Zujun ประธานกรรมการประจำแห่งสมาชิกรัฐแทนประชาชน

ทั้งนี้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เรื่องยางพารา ความร่วมมือของภาครัฐและธุรกิจ ระหว่าง จ.บึงกาฬและเมืองซิงเต่า ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในอนาคต พร้อมทั้งการเจรจาความร่วมมือด้านการเตรียมการสถาปนาความสัมพันธ์กับพื้นที่เมืองน้อง ระหว่าง นครซิงเต่าและจ.บึงกาฬ

## เซ็นเอ็มไอยู6ด้านร่วมกัน

นอกจากนี้การลงนามเอ็มไอยูเกี่ยวกับความสัมพันธ์การให้ความร่วมมือของเมืองคูมิตร ระหว่างองค์การบริหารส่วนจ.บึงกาฬ โดยนายนิพนธ์ คนขยัน กับ Mr.Xue Zujun สมาชิกผู้แทนประชาชนเขตลือไป นครซิงเต่า มณฑลซานตง เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ, วิทยาศาสตร์, การศึกษา, วัฒนธรรม, สุขภาพ, กีฬา และการท่องเที่ยว นายนิพนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจ.บึงกาฬ กล่าวว่าจะอยากให้บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด มากตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ จ.บึงกาฬ รวมทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ว่าจะนำยางพาราหม้อดอกยางรถ 10 ล้อมือสอง ซึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังศึกษาอยู่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ประโยชน์ เนื่องจากราคาขายพาราขยับสูงขึ้นไปด้วย

# ต้นปีขายยางจีน 6 แสนตัน

## ‘ปีติพงศ์’ มอบสิทธิออสย.เป็นคู่สัญญา สั่งทุกหน่วยงานทำแผนใช้จ่ายให้ได้ 5 หมื่นตัน

**โพสต์ทูเดย์** > เกษตรฯ คุยจีนเจรจาซื้อขาย 6 แสนตัน เดือน ม.ค.นี้ สั่งหน่วยงานเสนอแผน ลั่นต้องได้ยอด 5 หมื่นตัน นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ม.ว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในต้นเดือน ม.ค.นี้รัฐบาลจีนจะส่งทีมมาเจรจากับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเจรจาซื้อขายยางพาราตามข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการลงนามไว้กับจีนจำนวน 6 แสนตัน โดยได้มอบให้องค์การสวนยาง (ออสย.) เป็นคู่สัญญาซื้อขายกันทางการจีน

นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปติดตามความคืบหน้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ว่า จะมีเอกชนมาลงทุนผลิตล้อยางในประเทศจำนวนกี่รายในปี 2558 เพื่อประเมินสถานการณ์ยางพาราให้มีความชัดเจนมากขึ้น

ม.ว.เกษตรฯ กล่าวว่า ใน 2558 กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งเดินหน้าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างจริงจัง โดยการหารือร่วมกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามแนวทางการสนับสนุนการใช้จ่ายพาราในประเทศ โดยให้หน่วยงานราชการเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายไปใช้ในหน่วยงาน เช่น ยางรถยนต์ การทำสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง เป็นต้น โดยจะประชุมหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตรฯ ถึงสินค้าที่ต้องใช้จ่ายทั้งหมดในต้นเดือน ม.ค. 2558

“เป้าหมายหลักคือกรมชลประทานที่มีรถยนต์จำนวนมาก จะดูว่าต้องการใช้ยางล้อชนิดไหน เพื่อให้โรงงานผลิตยางล้อในไทยที่ได้มาตรฐานมาจับคู่กัน โดยโรงงานจะต้องซื้อขายจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการทำดอกปลูสต์ ยางในระบบวิศวกรรมทางถนน การจราจร ทั้งหมดต้องเกิดในปีหน้า เพื่อให้ตลาดยางพาราของไทยหมุนให้ได้” นายปีติพงศ์ กล่าว

นายอำนาจ ปะติเส ม.ว.เกษตรฯ กล่าวว่า รัฐบาลจีนจะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 หมื่นตัน และหากโรงงานยางล้อมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น คาดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มเป็นล้านตันต่อปี ที่ผ่านมารัฐบาลก่อนเคยสั่งให้หน่วยงานราชการทำตัวเลขความต้องการใช้จ่ายได้ยอดมาแค่ 9,000 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่อยากจะทำ จึงต้องนำบทเรียนนั้นมาและสั่งให้ส่วนราชการในกระทรวงต้องทำ

นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าโครงการซื้อขายยางพาราผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ากับเอกชนผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของประเทศทั้ง 6 ราย โดยลงขันร่วมกันเพื่อซื้อนำราคาในตลาด โดย 6 บริษัทลงขัน 140 ล้านบาท รัฐบาลลงขัน 140 ล้านบาท รวมเป็น 280 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ในต้นเดือน ก.พ. 2558 ■



“ประเทศคู่ค้าของไทยที่บริโภคข้าว อาทิ ไนจีเรีย อิรัก อิหร่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน ต่างได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันอ่อนค่าลง นอกจากนี้ผลผลิตข้าวในภูมิภาคเอเชียที่เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ทั้งเวียดนาม ไทย อินเดีย พม่า ทำให้มีการแข่งขันที่สูง ซึ่งทำให้ราคาข้าวไม่เพิ่มขึ้น” ชูเกียรติ กล่าว

ในขณะที่ ศักดิ์สิทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย กล่าวว่า ในปี 2558 ไทยมีผลผลิตไก่อยู่ที่ 1.9 ล้านตัน หรือประมาณ 1,300 ล้านตัว/ปี ราคาเฉลี่ยไก่มีชีวิตอยู่ที่ประมาณ 44 บาท/ตัว ซึ่งราคา

ใกล้เคียงปี 2556 แบ่งเป็นผลผลิตเพื่อการส่งออก 5.6 แสนตัน บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเติบโตขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 แต่หากรัฐบาลสนับสนุนการเปิดตลาดไก่ได้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าในปี 2558 ผู้ผลิตไทยจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 5-6% หรือคิดเป็นผลผลิตประมาณ 2.03-2.1 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกไก่ในปีหน้าอยู่ในภาวะสดใส ประเทศคู่ค้ามีความต้องการซื้อไก่จากไทย เนื่องจากที่ผ่านมามีไทยปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตทั้งในประเทศและตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน ทำให้ไก่ไทยได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยง คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวแปรที่อาจทำให้ไทยมีการนำเงินตราเข้าประเทศจากการส่งออกไก่ได้น้อยลง หากเงินของผู้ค้าอ่อนตัวมากๆ อาทิ สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น

สำหรับสินค้ากุ้งนั้น นิวัติ สุทธิมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สถานการณ์โรคกุ้งตายด่วนเริ่มดีขึ้น โดยล่าสุดอัตราการรอดของกุ้งเพิ่มขึ้น โดยในครึ่งปีที่ผ่านมาผลผลิตกุ้งมีประมาณ 9 หมื่นตัน คาดว่าถึงสิ้นปีจะได้ 3 แสนตัน ตามที่กรมตั้งเป้าไว้ อย่างไรก็ตามราคากุ้งที่สูงในปัจจุบันจูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงเพิ่มขึ้น และอาจทำให้ราคาคดกลงจากปัจจุบันที่กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 100 ตัว/กก. ราคาอยู่ที่ 148-163 บาท/กก.

สมศักดิ์ ปณิตยาศัย นายกลสมาคมกุ้งไทย ระบุว่า ผลผลิตกุ้งไทยปี 2557 มีผลผลิตประมาณ 2.3 แสนตัน ต่ำจากเป้าหมายที่คาดว่าจะผลิตได้ที่ 2.5 แสนตัน เมื่อต้นปีเนื่องจากประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องโรคตายด่วน ประกอบกับราคากุ้งในไทยที่สูง ส่งผลให้คู่ค้าหันไปซื้อกุ้งจากประเทศอินเดียและเวียดนามที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแทน ส่วนในปี 2558 คาดว่าผลผลิตกุ้งไทยน่าจะเติบโตดีขึ้นประมาณ 10-20% มูลค่าประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาท ซึ่งการเติบโตดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่ารัฐบาลไทยจัดปัญหาโรคตายด่วนและฟื้นฟูผลผลิตได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นอนาคตตลาดกุ้งไทยขึ้นอยู่กับฝีมือการฟื้นฟูผลผลิตของภาครัฐ ○

# ข้าว-ยาง ปี'58 ดิ่งหนัก

## จุดเศรษฐกิจภาคเกษตรร่วง

โดย...สิทธิณี ห่วงนาค

**สำ**นักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 จะขยายตัวได้ 2-3% หรือคิดเป็นมูลค่า 1.4-1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้มูลค่าเศรษฐกิจภาคเกษตรขยายตัวต่ำ เนื่องจากสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่ลดลงในแง่ปริมาณและประสบกับปัญหาราคาคงต่ำ โดยเฉพาะข้าวที่คาดว่าจะผลผลิตลดลงจากปัญหาฝนทิ้งช่วงที่อาจยาวนานไปจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกในเดือน มิ.ย. และราคาที่เกษตรกรขายได้จะอยู่ที่ประมาณ 7,500-8,000 บาทเท่านั้น

เช่นเดียวกับยางพาราคาดว่าผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 3.9-4 ล้านตัน แต่ สศก.ยังคงคาดว่าราคาทั้งปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณ 60 บาท/กก. แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ราคายางตกต่ำ คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวเล็กน้อย และแรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างหนักในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

สำหรับสาขาปศุสัตว์ พบว่ากุ้งแวนนาไม่ยังมีปัญหาผลผลิตลดลงจากโรคกุ้งตายด่วน ทำให้คาดว่าผลผลิตกุ้งจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 แสนตัน จากระดับปกติที่มีการผลิต 4-6 แสนตัน ส่งผลให้มูลค่าเศรษฐกิจสาขาประมงจะขยายตัวอยู่ในช่วง 0.5-1% ส่วนปศุสัตว์ พบว่าสินค้าไก่ถือเป็นสินค้าที่มีอนาคต เนื่องจากทั่วโลกต้องการไก่ไทยจากมาตรฐานการเลี้ยงที่ดีและปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก

อย่างไรก็ตาม สศก.วิเคราะห์กลุ่มสินค้าที่น่าจับตาได้ 3 กลุ่มรวม 9 สินค้า พบว่ากลุ่มสินค้านำเป็นห่วงที่สุด คือ ยางพาราและข้าว

หลักชัย กิตติพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอ้อย ยางพารา ประเมินว่า สถานการณ์ยางพาราในปี 2558 คาดว่าไทยจะมีผลผลิตยาง 4 ล้านตัน และคาดว่าจะมีการส่งออก 3.5-3.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีผลผลิต 4.1 ล้านตัน ส่งออก 3.6 ล้านตัน และมูลค่าอยู่ที่ 2.2 แสนล้านบาท

แต่จากสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันราคายางแผ่นดิบที่อยู่ที่ประมาณ 42-44 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันชั้นสามอยู่ที่ 53 บาท/กก. ต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกรที่อยู่ที่ 60-64 บาท/กก. ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางได้รับความเดือดร้อนนั้น เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งรัดมาตรการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ทั้งมาตรการส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรสำหรับซื้อขายเพื่อแปรรูป ทั้งระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้มีการซื้อขายในประเทศเพิ่ม ก็คาดว่าจะสามารถดึงราคายางพาราให้เพิ่มขึ้นได้

"หากรัฐบาลใช้อย่างในสต็อกรัฐที่มีประมาณ 2 แสนตัน ให้หมดไป ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคายางโดยรวมมากนัก เพราะปริมาณยางทั้งโลกอยู่ในภาวะเกินความต้องการของตลาด ทำให้ราคายางในไทยจะอยู่ที่ประมาณ 60-65 บาท/กก." หลักชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม หลักชัยไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะมีนโยบายแทรกแซงราคาตลาดเหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากทำให้กลไกตลาดบิดเบือน สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการคือราคาสินค้าเกษตรที่มีเสถียรภาพและเกษตรกรอยู่ดี

ส่วนสถานการณ์ข้าวนั้น ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปี 2558 ข้าวเป็นสินค้าที่เหนียวอีกปี โดยทั้งปีคาดว่าไทยจะมีผลผลิตข้าว 20 ล้านตันข้าวสาร แต่หากภัยแล้งรุนแรงไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ ปริมาณข้าวอาจลดลงเหลือเพียง 18-19 ล้านตันข้าวสาร แต่ถือว่าไม่เป็นภัย เพราะจากการที่รัฐบาลมีข้าวในสต็อกที่ซื้อเก็บไว้จากโครงการรับจำนำข้าว 17-18 ล้านตันข้าวสาร เป็นปัจจัยลบที่คอยกดดันไม่ให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี 2558 ราคาข้าวเปลือกจะอยู่ที่ไม่เกิน 8,000-8,500 บาท/ตัน

## SCIWATCH

### รวม.วิทย์ลงพื้นที่ไฮดรรับนโยบายข่าวนายกฯ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เยี่ยมชมความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ อ.ป่าดัว และ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร พื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับฟังโจทย์ปัญหา และ แนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร โดยทางกระทรวงได้นำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการแปลงนาให้ได้มาตรฐานของ เกษตรอินทรีย์

ปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 7 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม อ.ป่าดัว กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรม ยั่งยืนน้ำอ้อม อ.ค้อวัง กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ.กุดชุม กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ทนงโย อ.กุดชุม กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ อ.มหาชนะชัย กลุ่มสหกรณ์เกษตร อินทรีย์เสิงนภทาและไทยเจริญ จำกัด อ.เสิงนภทา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร อินทรีย์วิถีภูไท อ.เสิงนภทา รวมเป็นเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์ 4,565 ราย คิดเป็นพื้นที่มากกว่า 45,000 ไร่

นอกจากเยี่ยมชมความสำเร็จแล้ว กระทรวงวิทย์ฯ ต้องการรับโจทย์ในการ ที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น พร้อมกับนำกลุ่มชุมชนนำร่องไป พัฒนาในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรจังหวัดอื่นๆ ต่อไป เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเห็นประเทศไทยมีความเข้มแข็งและพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นตัวนำ



## ก.วิทย์-สปก.ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเกษตร

๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ นำไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม

นายวิระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ได้เล็งเห็นประโยชน์การนำงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889 จ.เพชรบุรี ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่อง

นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เรื่องเร่งด่วนที่จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง 1889 จ.เพชรบุรี คือ การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการน้ำ โดยหน่วยงานที่มีบทบาทคือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยจะนำงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปช่วยพัฒนาในพื้นที่เขตของ ส.ป.ก. อย่างยั่งยืน

## เกษตรฯ สั่งเข้มค่าชดเชย ส.ป.ก.

นายวิรัช ญาติวิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เผยการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คป.ก.) ที่มีนายปิณฑิต พิงบุญ ณ อุทยานรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้อนุมัติหลักการจ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่ง ส.ป.ก.มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) กรณีผู้ได้รับสิทธิไม่พึงประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินและขอคืนสิทธิให้กับ ส.ป.ก.ในอัตราร้อยละ 60 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (กรมธนารักษ์) แต่ไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท โดยให้นำเสนอ คป.ก.พิจารณาเป็นรายๆ ไปนั้น ประธาน คป.ก.ได้เน้นให้วงหลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้ที่ไม่พึงประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินและขอคืนสิทธิให้กับ ส.ป.ก.อย่างรัดกุม เช่น ผู้ที่ประสงค์คืนที่ดินต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งพิจารณาระยะเวลาการถือครองที่ดิน เนื่องจากอาจมีผู้ฉวยโอกาสทำการฟอกที่ดิน เช่น มีระยะเวลาถือครองที่ดินเพียง 1-2 ปี ก็นำที่ดินมาคืน ส.ป.ก. เพื่อขอรับค่าชดเชย ซึ่ง คป.ก.จะนำข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปวางหลักเกณฑ์การตรวจสอบให้เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีความจำเป็นจริงๆ สำหรับการตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิไม่พึงประสงค์ทำประโยชน์ใน

ที่ดิน ส.ป.ก.นั้น ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นบุคคลที่ชราภาพ หรือทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ และไม่มีบุตรหลานตามเงื่อนไขกฎหมายที่สามารถตกทอดทางมรดก เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่ดูแลที่ดิน ส.ป.ก.มาอย่างดีเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งเป็นเหมือนบำเหน็จให้แก่เกษตรกรในยามชราให้มีเงินดูแลตนเองด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ที่อายุมากกว่า 65 ปี ประมาณ 2 แสนกว่าราย ซึ่งคาดว่าจะมีเพียงร้อยละ 10 ที่ไม่พึงประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินและขอคืนสิทธิให้กับ ส.ป.ก. ซึ่งจะได้นำที่ดินดังกล่าวจัดสรรให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต่อไป

นายวิรัช กล่าวที่ประชุมฯ ได้พิจารณาระเบียบของ ส.ป.ก. ให้สามารถจัดซื้อที่ดินโดยไม่ต้องประกาศเขตก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดซื้อที่ดินต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ โดยใช้ระยะเวลาเป็นปี ทำให้เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการกำหนดที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการจัดหาที่ดินแก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินใน จ.นครปฐม, การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้คืนสิทธิ, การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรกร, การกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน



# ส่งออกข้าว 11 เดือนพุ่ง 60.3% หวั่นปีหน้าแข่งเดือด 'ราคา'

ผลผลิตคู่แข่งเริ่ม  
ออกสู่ตลาด-หันราคาลง

ส่งออกข้าว 11 เดือนแรกพุ่ง 9.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 60.3% เมฆข้าวไทยเริ่มขยับมากกว่า คู่แข่ง คาดปีหน้าแข่งเดือด หลังผลผลิต ประเทศส่งออกข้าวออกสู่ตลาด

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานว่าการส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือนของปี 2557 มีปริมาณ 9.49 ล้านตัน มูลค่า 152,317 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 60.3% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 26.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5.92 ล้านตัน มูลค่า 120,839 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ย. 2557 ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1. ในจีเรีย ปริมาณ 1,036,141 ตัน เพิ่มขึ้น 1,440.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 2. เบนิน ปริมาณ 1,034,829 ตัน เพิ่มขึ้น 20.9% 3. จีนปริมาณ 669,003 ตัน เพิ่มขึ้น 149.7% 4. ไต้หวัน ปริมาณ 586,772 ตัน เพิ่มขึ้น 115.8% และ 5. แอฟริกาใต้ ปริมาณ 485,047 ตัน เพิ่มขึ้น 29.8%

การส่งออกข้าวในเดือนพ.ย. 2557 มีปริมาณเพียง 721,956 ตัน ลดลงจากเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาถึง 40.5% เนื่องจากการส่งมอบข้าวให้แก่ผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการนำข้าวเข้าเพื่อให้ทันก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะข้าวที่ส่งไปยังประเทศในแถบแอฟริกาใต้เสร็จสิ้นลงแล้ว ในขณะที่การส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลจีนก็เสร็จสิ้นลงแล้ว

ในเดือนพ.ย. มีการส่งออกข้าวขาว ปริมาณรวม 402,043 ตัน ลดลง 16.1% เมื่อเทียบกับเดือนต.ค. โดยข้าวขาวส่วนใหญ่ จะส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย แองโกล่า จีน ไนจีเรีย ออสเตรเลีย เป็นต้น

ส่วนการส่งออกข้าวหนึ่งปีปริมาณ 157,427 ตัน ลดลงถึง 67.7% เมื่อเทียบกับเดือนต.ค. โดยมีการส่งออกไปยังประเทศในจีเรียปริมาณ 59,066 ตัน เบนินปริมาณ 33,724 ตัน และแอฟริกาใต้ปริมาณ 33,775 ตัน สำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลินั้นมีปริมาณส่งออกรวม 139,582 ตัน ลดลง 38.4% เมื่อเทียบกับเดือนต.ค. เนื่องจากการส่งออกปลายข้าวหอมมะลิมีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนต.ค.

ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิลูกคุณภาพดีมีการ

ปากีสถานราคาอยู่ที่ 370-380 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดขณะนี้

สมาคมฯ คาดว่าในเดือนธ.ค. 2557 ปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 850,000-900,000 ตัน เนื่องจากในเดือนนี้ยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันก็ยังคงมีเรือเข้ามาออกรับมอบข้าวเพื่อให้ทันก่อนช่วงเทศกาล

## สถิติการส่งออกข้าว 11 เดือน



ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮังการี สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศเม็กซิโก แคนาดา เป็นต้น

สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในเดือนธ.ค. ก่อนช่วงสงกรานต์ในช่วงปลายเดือนราคาข้าวหนึ่ง ข้าวเหนียว และข้าวหอมปทุมธานี ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะอุปสงค์อุปทานในตลาด ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2557 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 418 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี)

ในขณะที่ราคาข้าวของไทยได้กลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงกว่าคู่แข่งทุกประเทศ ซึ่งจากรายงานของ ORYZA.COM ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2557 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ 385-395 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ข้าวขาว 5% ของอินเดียราคาอยู่ที่ 385-395 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) และ

คริสตมาสและปีใหม่ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

นอกจากนี้ตลาดประจำแถบเอเชียที่นิยมบริโภคข้าวใหม่โดยเฉพาะข้าวหอมมะลียังคงมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องแม้ปริมาณจะไม่มากนัก ขณะที่ตลาดแอฟริกา ก็ยังคงมีการสั่งซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่องทั้งข้าวขาว และข้าวหนึ่ง แต่ปริมาณอาจจะลดลงบ้าง

คาดว่าในช่วงปลายปีนี้เป็นจนถึงต้นปีหน้าภาวะการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง ทั้งเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน จะยังคงรุนแรงเนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงต้องมีการเร่งขายข้าวล่วงหน้าเพื่อรองรับผลผลิตข้าวฤดูใหม่ที่ จะออกสู่ตลาด ดังจะเห็นได้จากคู่แข่งของไทยได้ปรับลดราคาลงมาในระดับที่ต่ำกว่าไทยแล้ว



## ทวงสัญญาราคายาง

**พ**ักไปหลายรอบระหว่างรัฐบาลและเครือข่ายชาวสวนยาง ภายหลังออกมาเรียกร้องถึงทำเนียบรัฐบาลให้ต้นราคาไป 80 บาท/กิโลกรัม (กก.) ก่อนสิ้นปี 2557 เพราะสถานการณ์ราคายางขณะนี้ตกต่ำถึง 42 บาท/กก.แล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยไปสูงถึง 180 บาท/กก. พร้อมจะออกมาตรการดูแลใหญ่แบบไม่กลัวภัยภัยการศึกแน่

จน นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ฉายา "รัฐมนตรียาง" ออกมาปรับเรื่องพร้อมประกาศ จะทำให้ชาวสวนยางได้ถึง 60 บาท/กก. ในสิ้นปี 2557

จากนั้นจึงออก 16 มาตรการแก้ปัญหายางที่ใช้เงินกว่าแสน ล้านบาท โดยเฉพาะการจ่ายเงิน 1 พันบาทต่อไร่เอี้ยวยาก และการใช้เงินกองทุนมูลภัณฑ์กันชน 2 หมื่นล้านบาท ซ้ำยังนำราคาตลาดโลก

ผ่านกว่า 3 เดือน ล่าสุดวันที่ 27 ธันวาคม ก่อนกำหนด เด็ดไลน์ของชาวสวนยาง นายอำนาจออกมาประกาศว่า ตอนนี้ รัฐบาลทำให้ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 60.50 บาท/กก. ตามเป้าหมายแรกที่รัฐบาลต้องการให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และ ตามความต้องการของชาวสวนยางแล้ว ซึ่งหากราคาเป็นไปตามนั้นจริง รัฐบาลจะทำงานได้อย่างสะดวกสบาย เพราะชื่อใจ ชาวสวนยางได้แน่

แต่ทว่าสถานการณ์ราคายางที่แท้จริงดูจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะนายเพ็ก เลิศวิงพง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง แห่งประเทศไทย ออกมาแจ้งราคายาง 60 บาท/กก. ที่รัฐบาล ทำให้เป็นราคายางลมๆ แล้งๆ ไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรรายย่อย ได้ประโยชน์จริง

โดยมองว่าราคายางที่ประกาศเป็นราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ซึ่งเป็นยางที่โรงงานหรือพ่อค้ารายใหญ่แปรรูปจากยางแผ่นดิบ ชั้นรมและนำมาขายในตลาด เกษตรกรไม่สามารถผลิตยางรมควัน ได้ ผลประโยชน์จึงตกไปที่กลุ่มนายทุนใหญ่ๆ และราคายางที่ออกมาประกาศเป็นราคาจากตลาดกลางของประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่ พ่อค้ารายใหญ่ซื้อขายกันเอง ขณะที่เกษตรกรรายย่อยที่เดือดร้อนจริงจะซื้อขายยางที่ตลาดท้องถิ่น ซึ่งราคายางแผ่นดิบตอนนี้ อยู่ที่ 45-47 บาท/กก.

ก่อนจะทิ้งท้ายว่า สุดท้ายชาวสวนยางคงต้องออกมา เคลื่อนไหวหลังปีใหม่ เพราะราคายางที่ประกาศออกมาเป็นราคา ที่คู่ๆ ทำไม่ได้จริงและเปลืองงบประมาณ

ดูท่าคงได้เห็นชาวสวนยางออกมาทวงความสุจริตรัฐบาลถึง กรุงเทพฯเป็นแน่

ไศยมัทพร พรหมทอง

# เกาะข่าวเกษตร

14 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน  
อังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557....○ นาย  
โอกาสกลิ่นบุษย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สวัสดิ์ ศรีแสงบางปลาทู  
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และคณะ  
เข้าเยี่ยมชมการระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558  
และหารือในการประสานความร่วมมือร่วม  
กัน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรุงเทพฯ ....○ นายณรงค์ สีนานนท์ รอง  
อธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึก  
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคำนวณ  
ต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 โดยมี นางสุนทรี ใหญ่สว่าง  
หัวหน้ากลุ่มเงินนอกงบประมาณ กองการเงิน  
และบัญชี กล่าวรายงานการประชุม และ นาง  
มัทนา ทัมพากร นักวิชาการเงินและบัญชี  
เป็นวิทยากร บรรยายในเรื่อง หลักเกณฑ์การ  
คำนวณต้นทุนผลผลิต และรูปแบบรายงาน  
ต้นทุนผลผลิต และการจัดทำแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม  
5 ชั้น 14 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน  
สามเสน กทม.....○ นายสุรเดช เตียว  
ตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้าน  
ปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนชาว  
หนองบัวลำภู ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ณ  
บริเวณแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดิน  
และน้ำ บ้านกองแป่ม หมู่ที่ 5 ต.หนองสวรรค์  
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันก่อน...○  
นายสัตวแพทย์ชนิดย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดี  
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ มอบโค  
ขาวลำพูน และไก่ลูกผสมพื้นเมือง แก่กรม  
ทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช  
พะเยา จ.พะเยา โดยมี พันเอกธีระ ผดุง  
สุนทร รองผู้บังคับการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้  
ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ตามพระราชดำริ ให้แก่กำลังพลในการฝึก  
อาชีพ ภายหลังปลดประจำการ....○

“คิด ทางไทย”



# ราคาน้ำตาลโลกหวัหิม หวั่นกระทบชาวไร้อ้อย

**โพสต์ทูเดย์** เกาะติดราคาน้ำตาลโลก หลังตกต่ำ หวั่นฉ้อช้อยขึ้นสุดท้าย ชาวไร้อ้อยลุ้นค้ำจนลอยตัวน้ำตาลยาก

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังติดตามราคาน้ำตาลทรายดิบซื้อขายตลาดล่วงหน้าอย่างใกล้ชิด เนื่องจากราคาล่วงหน้าในงวดเดือนมี.ค. 2558 มีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 14.76 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำมาก ขณะที่ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 อยู่ที่ 900 บาท/ตัน คิดราคาเฉลี่ยน้ำตาลทรายดิบที่ 18 เซนต์/ปอนด์

แหล่งข่าวชี้แจงว่า หากราคาน้ำตาลโลกยังคงตกต่ำเช่นนี้ อาจทำให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าขั้นต้น ซึ่งจะกระทบฐานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่ต้องกลับไปชดเชยราคาขั้นสุดท้ายเพิ่มอีก

"ราคาน้ำตาลตลาดโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้น ประกอบกับน้ำตาลทรายถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีการซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งราคาที่ตกต่ำดังกล่าวเวลานี้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย (อนท.) ได้ขายน้ำตาลทรายดิบล่วงหน้าไปเพียง 17% เฉลี่ย 18 เซนต์/ปอนด์" แหล่งข่าวเปิดเผย

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า

ราคาน้ำตาลทรายดิบที่ตกต่ำขณะนี้ ชาวไร้อ้อยเห็นว่าการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายคงทำได้แค่วางกรอบไว้เท่านั้น แต่นำมาปฏิบัติได้ยาก โดยเฉพาะหากรัฐบาลลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเพื่อรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

"เราจะคัดค้านหากจะมีการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในปี 2558 เพราะจะกระทบต่อราคาอ้อยให้ตกต่ำมากยิ่งขึ้น และหากพิจารณาจะพบว่าขณะนี้ราคาพืชผลเกษตรทุกตัวราคาคงต่ำหมด และอ้อยถือว่าเป็นพืชชนิดเดียวที่มีระบบดูแลตัวเองได้คืออยู่แล้ว รัฐบาลจึงไม่ควรทำอะไรให้มันแยไปกว่านี้ แต่หากจะทำแล้วคิดกรอบและแนวทางเอาไว้ให้ตกผลึกเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมก็น่าจะดีกว่า" นายธีระชัย กล่าว

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในจังหวะราคาโลกตกต่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพราะจะไม่ทำให้ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น แต่จะกระทบต่อราคาอ้อย จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำหรับการให้ชาวไร้อ้อยยอมรับ แต่ภาพรวมก็จะต้องมาหารือและต้องคำนึงกรณีน้ำตาลทรายไหลเข้าออกให้ดี ไมเช่นนั้นจะมีปัญหา ■

# :รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน

ดร. ผศ.ดร. อัคร พิศาลวานิช

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

## ตลาดขายส่งผลไม้สดเวียดนาม : ศูนย์กระจายผลไม้ไทย

● ข้อมูลระหว่างปี 2009 ถึง 2010 เวียดนามนำเข้าผลไม้สดจากประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยการนำเข้าผลไม้จากฮ่องกง สินค้าผลไม้จากไทยมากเป็นอันดับที่สี่ แต่หลังจากปี 2010 เป็นต้นมา เวียดนามนำเข้าผลไม้จากฮ่องกงมากเป็นอันดับที่หนึ่งแทนที่ผลไม้จากจีน ตามด้วยการนำเข้าจากจีน สหรัฐ และประเทศไทย

ส่วนการส่งออกผลไม้ของไทยไปในตลาดจีนมากเป็นอันดับที่หนึ่ง ตามด้วยการส่งออกไปยังฮ่องกง และเวียดนามเป็นตลาดอันดับที่สามของไทย เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นจาก 28,000 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 32,000 ล้านบาทในปี 2556 โดยประเทศไทยส่งออกผลไม้ไปตลาดจีนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40 ตามด้วยตลาดฮ่องกงร้อยละ 16 ส่วนตลาดเวียดนามก็เป็นหนึ่งคู่ค้าผลไม้สำคัญของไทย ถือเป็นตลาดอันดับที่สาม และค่อยๆ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกผลไม้สด แซ่เขิน และแซ่แข็งของไทยไปเวียดนามเพิ่มจาก 1,400 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 5,000 ล้านบาทในปี 2556 สัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 16

ผลไม้สดที่ไทยส่งไปยังเวียดนามส่วนใหญ่นั้น มะม่วง เงาะ ฝรั่ง และมังคุด เป็นต้น และที่น่าสนใจมากกว่านั้น หากเปรียบเทียบ 10 เดือนของปี 2556 กับ 10 เดือนของปี 2557 ไทยสามารถส่งออกผลไม้สดและแช่แข็งเป็นมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์คือ 6,800 ล้านบาท สันนิษฐานว่าน่าจะส่งออกได้ใกล้เคียงกับมูลค่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้สัดส่วนการส่งออกผลไม้ไทยในตลาดเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 19-20 อาจจะแซงหน้าฮ่องกง เป็นอันดับที่สอง

เหตุผลที่สำคัญที่ตัวเลขการส่งออกของเรา “โตวันโตคืน” เพราะเวียดนามมีการเปิดพินาศกับจีน รวมทั้งขณะนี้ตื่นตัวเรื่องกระแสคุณภาพสินค้าของจีนที่มีสารปนเปื้อนเยอะ ทั้งหน่วยงานรัฐฯ ผู้นำเข้า และผู้บริโภค เช่น ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 หนังสือพิมพ์ THANH NIEN NEWS ได้ลงข่าวว่ากรมปกป้องพืชโฮจิมินห์ (HO CHI MINH CITY PLANT PROTECTION DEPARTMENT) เข้าตรวจสอบสินค้าผลไม้นำเข้าจากประเทศจีน นอกจากนี้ DR. VO MAI รองประธานสมาคมพืชเวียดนาม (VIETNAM GARDENING ASSOCIATION) ให้ความเห็นว่าผลไม้ของจีนมีสารปนเปื้อนและตกค้างมากที่สุด ภายใน 5 ถึง 7 วัน สารเหล่านี้ยังมีอยู่อีก นอกจากนี้ยังรายงานข่าวว่า “แอปเปิ้ลของจีนที่ขายในตลาดเวียดนาม มีการปลอมตราสินค้าขายในนามของแอปเปิ้ลสหรัฐ”

ผมขอเพิ่มเติมตัวเลขส่งออกผลไม้ไทยหนึ่งครั้ง ในขณะที่ตัวเลขการนำเข้าผลไม้ไทยของเวียดนามเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขการนำเข้าผลไม้ไทยของอินโดนีเซียกลับ “ลดลงอย่างน่าใจหาย” ลดลงจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 4 ในปี 2556 เพราะชนกับจีน

คนเวียดนามนิยม  
ผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น  
โดยปัจจัยหลักมาจาก  
คุณภาพสินค้า  
ทั้งความปลอดภัย

ขณะนี้กระแสเรื่องคุณภาพสินค้าของไทยส่งออกสินค้าไปเวียดนามปีละ 200,000 ล้านบาท โดยเป็นส่งสินค้าข้ามแดน 14,000 ล้านบาทผ่านทาง 6 ด้านชายแดนที่สำคัญคือ ด้านนครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ อนุรักษ์ประเทศหนองคายและคลองใหญ่ โดยร้อยละ 70 เป็นการส่งออกผ่าน 2 ด้านคือ ด้านจังหวัดนครพนม บนเส้นทาง R12 คิดเป็นร้อยละ 50 (ผ่านทางสะพานแห่งที่ 3 เมืองท่าแขก ด้านคำม่วน ด้านนาพาว สปป.ลาว ด้านจำลอ เวียดนาม เข้าจังหวัดกว๋างบิงห์) และมุกดาหาร บนเส้นทาง R9 ร้อยละ 20 (สะพานแห่งที่ 2 ผ่านด่านแดนสะหวัน ด้านลาวบาว เมืองเว้) ผลไม้ที่ผ่านทางด่านนครพนมเพื่อเข้าสู่ตลาดที่ฮานอยและสามารถส่งต่อไปยังด่านโหว่ยกวน ที่อำเภอฝางเสียง (มีสองด่านคือ โหว่ยกวนและปู่ชาย) ของประเทศจีน และที่สำคัญคือมีระยะทางที่สั้นกว่าเส้น R9 (เส้น R12 ยาว 1,383 กม. และ R9 ยาว 1,590 กม.)

ตลาดขายส่งผลไม้และผักสดของเวียดนามมีทั้งหมด 6 แห่ง (ตลาด LONG BIEN ในฮานอย ตลาด THU DUC ในโฮจิมินห์ ตลาด CAI RANG FLOATING ในจังหวัดเกิ่นเทอ ตลาด CAO LANH ในจังหวัด เทียน ขาง (TIEN GIANG) และตลาด BIEN DIEN ในโฮจิมินห์ ทั้ง 6 ตลาดเป็นที่รองรับผลไม้ไทยซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเวียดนาม

ทางตอนเหนือของประเทศมีตลาดขายส่งผลไม้สดที่สำคัญคือ "ตลาดลองเบียน (LONG BIEN) ตั้งอยู่ในฮานอย เป็นตลาดติดอันดับที่สามในแง่ของตลาดที่ดีที่สุดในโลก จากจัดอันดับของนิตยสาร "THE CONDE NAST TRAVELER MAGAZINE" ของประเทศอังกฤษ ตลาดลองเบียนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าผลไม้ทางตอนเหนือให้กับจังหวัดใกล้เคียงฮานอย มีเนื้อที่ทั้งหมด 27,418 ตารางเมตร (16 ไร่) ผลไม้ที่ขายในตลาดนี้มาจากประเทศจีน จังหวัดทางใต้ของเวียดนามและไทยรวมทั้งจากในจังหวัดใกล้เคียงของฮานอยมีการขายวันละ 300 ตัน ส่วนศูนย์กระจายผลไม้ทางใต้มี 2 ตลาดคือตลาดหรุ ดุก (THU DUC) กับตลาดบินเดียน (BINH DIEN)

สำหรับหรุ ดุก นั้นมีขนาดเนื้อที่ 120 ไร่ มีการซื้อขายผลไม้วันละ 100 ตัน ส่วนตลาดบินเดียนมีพื้นที่ใหญ่กว่าประมาณ 400 ไร่ และถือได้เป็นตลาดขายส่งสินค้าสดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ ตลาดบินเดียนมีตำแหน่งที่ตั้งที่ดีมากเพราะอยู่ในโฮจิมินห์และสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง (MEKONG RIVER DELTA) อยู่ห่างจากใจกลางเมือง 15 กม. อยู่ห่างจากท่าเรือไซ่ง่อน 20 กม. และอยู่ห่างจากสนามบิน THAN SON NHAT 25 กม. สินค้าที่ขายส่งในตลาดแห่งนี้มีทั้งผลไม้สด อาหารทะเล ดอกไม้และเนื้อสัตว์ สำหรับผลไม้มีจากประเทศไทย จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ ตลาดบินเดียน แบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ 2 คลังสินค้า และห้องเย็น มีคนขายเกือบ 6,000 คน มีร้านค้าจำนวน 1,500 ร้าน มีรถเข็นสินค้าจำนวน 20,000 คัน มีคนซื้อวันละ 10,000 คน มียอดขายวันละ 2,000 ตัน (แต่ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน ขายวันละ 3,000 ตัน) อาหารทะเลสดวันละ 900 ตัน ส่วนอาหารทะเลแห้งวันละ 5 ตัน เนื้อหมูและวันละ 200 ตัน ผักสดวันละ 800 ตัน และผลไม้สดวันละ 200 ตัน

ขณะนี้คนเวียดนามนิยมผลไม้ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย โดยปัจจัยหลักมาจากคุณภาพสินค้าทั้งความปลอดภัยและรสชาติรวมทั้งกรณีเวียดนามมีประเด็นทะเลจีนใต้กับจีน นักธุรกิจไทยต้องเร่งใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปทำตลาดผลไม้ในเวียดนามมากขึ้น ในทุกตลาดขายส่ง



## เพิ่มขีดความสามารถสัตว์แพทย์นานาชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหารแข่งขันAEC

4 ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือองค์การ (UNCTAD) เปิดเนรมิตหลังเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Conference on Veterinary Science" (The 39th ICVS 2014) ซึ่งจัดขึ้นโดยสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจอาเซียนทั้งด้านอุตสาหกรรม การส่งออก การเกษตร นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่สำหรับด้านปศุสัตว์ ทางสัตวแพทย์ต้องพูดคุยกันว่าทำอย่างไรจะเป็นการเพิ่มพลังให้อาเซียน รวมถึงการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บของสัตว์ ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือเป็นมาตรฐานของโลก ควรจะมีการรักษาที่ดีขึ้น และที่สำคัญประชาคมอาเซียนควรจะเลิกกีดกันสินค้าเกษตร สินค้าปศุสัตว์ จะสังเกตพบว่าประเทศไทย ในอาเซียนจะไม่ยอมให้มีการเปิดตลาดเสรี สิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยในการพัฒนาการเกษตรและการปศุสัตว์ให้ดีขึ้นเลย

ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า จากการสังเกตการลงทุนภาคการเกษตรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก พบว่าการลงทุนลดลงไปมาก โดยนักลงทุนมักจะลงทุนด้านไอที นอกจากนั้นยังมีการนำพื้นที่ภาคเกษตรไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่วนในด้านความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่ง UN ให้ความสำคัญมาก จึงอยากให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมองเรื่องนี้ด้วย สำหรับในปี 2558 คาดว่าวงการปศุสัตว์จะมีมาตรฐานและสุขอนามัยดีขึ้น รวมทั้งสินค้าด้านปศุสัตว์จะขยายตัวมากขึ้น

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต นายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยไม่ต่างประเทศขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่ 140,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มว่าการส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าด้านปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไก่ เนื้อ สุกร มาตรฐานการส่งออกต้องได้ระดับ ซึ่งขณะนี้มีการประสานความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Thai One Health Network) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และภาคี เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมสำหรับแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการทำงาน

สำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นเวทีให้สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ในสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของวิชาชีพสัตวแพทย์ และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น